



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/๑ ๑๐๐๑

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๕.๐๐น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (IC)</p> <p>๑. จังหวัดจะมีการจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) เพื่อติดตามการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดมหาสารคาม และติดตามข้อสั่งการของทุกกล่องภารกิจในทุกวัน</p> <p>๒. การติดตามด้านตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (พรก.ฉุกเฉิน) จำนวน ๓ อำเภอ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุตุรง และอำเภอเมือง ตามเป้าประสงค์ของ ผวจ.มหาสารคาม โดยมีหลักการ คือ ผู้โดยสารทุกคนต้องลงจากรถเพื่อมารายงานต่อเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้ามีไข้จะถูกกักตัวโดยมีแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนโรค กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง/เดินทางไปสถานที่แออัด/สถานบันเทิง/สนามมวย จะเข้าข่ายผู้ป่วย PUI ทั้งนี้ ทั้งนี้จะถูกสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มหรือคิวอาร์โค้ด แต่จากการคัดกรองทุกคน และประชาชนเดินทางกลับจาก กทม.ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการระงงานสูงขึ้น ซึ่ง ผวจ.ย้ำเรื่องพรก.ฉุกเฉิน ประกาศไว้แล้ว “ไม่ใช่ด่านที่อำนวยความสะดวกต้องเข้มงวดในการคัดกรอง และเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” และต้องจัดระเบียบคนที่จะมาอยู่ด่านตามหลักการ social distancing ด้วย</p> <p>๓. ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำด่านทั้ง ๓ อำเภอ ที่มีการจัดระบบการคัดกรอง ซึ่งในช่วงแรกอาจจะถูกละหลุบบ้าง แต่ก็ดำเนินการแก้ไขตามสถานการณ์ได้ดี ขอให้มีการใส่ชุดป้องกันทั้ง face shield และ cover all ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นภาระที่หนักมากเหนื่อย เสี่ยง แต่ขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่”</p> <p>๔. ข้อสรุปจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๔.๑ ได้มีร้านขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ขอเปิดทำการ เช่น ร้าน ไทวัสดุ, โกลบอลเฮ้าส์ โดยมติที่ประชุมไม่อนุญาตให้เปิดขาย</p>	<p>๑. ประชุมศูนย์ EOC ทุกวันทำการ เวลา ๑๓.๓๐น. เป็นต้นไป โดยระดับอำเภอส่งตัวแทนเข้าร่วม สำหรับอำเภอเมือง ให้มีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง และสรุปข้อสั่งการส่งให้ทุกครั้ง โดยอัปโหลดไว้หน้าเว็บไซต์ สสจ.มหาสารคาม และส่งใน Line กวป., GCC๓ สธ.</p> <p>๒. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองไว้ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจรวมทั้ง ตำรวจ, อสม., อพปร. ให้เพียงพอ เช่น Mask, alcoho ๗๕%, alcohol gel, face shield โดยสามารถเบิกจาก รพ. ถ้าไม่เพียงพอให้ รพ. เบิกที่ สสจ.</p> <p>๓. ให้จัดระเบียบ social distancing ที่ด่าน โดยขอความร่วมมือกับตำรวจ อสม. อพปร. ที่ด่านเข้ามาช่วย หากดำเนินการไม่ไหวให้ร้องขออนายอำเภอสั่งการได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปท. มาช่วยซักประวัติ และเพื่อให้มีอัตรากำลังพลหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอด</p> <p>๔. ขอให้ผู้บริหารให้การสนับสนุน/สร้างขวัญกำลังใจ เช่น เรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ที่มาอยู่ด่าน</p> <p>๕. มติที่ประชุมไม่อนุญาตให้เปิดขาย (มอบให้ พนย. ประสานการจัดทำประกาศฯ กับ สนง.จังหวัดต่อไป)</p>	<p>- กลุ่มงาน พนย.</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง - ผอ.รพ. ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มงาน พนย.</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๔.๒ ผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล ต้องอยู่สังเกตอาการที่บ้าน Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน</p> <p>๔.๓ การรายงานข้อมูลที่เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล ขอให้มีการตัดยอดเช้า-เย็น ของทุกวัน ซึ่งข้อมูลเป็นรายชื่อยอดสะสม โดยแต่ละครั้งจะมี Highlight สีเขียวเพื่อแยกให้ทราบข้อมูลว่าเป็นยอดรายใหม่</p> <p>๔.๔ การจัดส่งข้อมูลผ่าน Application AOT ในกรณีที่มีการลงข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย หากท่านนายอำเภอให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปใช้ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแทน</p>	<p>๖. ให้ติดตาม Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน</p> <p>๗. การตัดยอดข้อมูล ๒ รอบ คือ รอบเช้า ตัดยอดรายงาน ๒๔.๐๐น. รายงานไม่เกิน ๐๙.๐๐น. รอบบ่าย ตัดยอดรายงาน ๑๖.๓๐น. รายงาน ๑๗.๐๐น. โดยตัดข้อมูลแยกเป็นรายอำเภอ มอบนายสจัด เชื้อลิ้นฟ้า จัดส่งรายรายชื่อให้ สสอ.โดยตรง แล้วรายงานใน Line COVID-๑๙ MK ให้ท่านนายอำเภอทราบทุกวัน</p> <p>๘. ขอให้ใช้ข้อมูลผ่าน Application AOT ที่พร้อมใช้งานแล้วของกระทรวงมหาดไทยแทนระบบข้อมูลเดิม</p>	<p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มงาน พนย./งาน IT</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองการประชุม EOC ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>มติที่ประชุม รับรองรายงานและแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ จากเดิมวาระที่ ๓ ข้อความ คือ สถานการณ์ที่ ๑ บุคคลติดเชื้อโควิด อ.เมือง แก้ไขเป็น สถานการณ์ที่ ๑ บุคคลติดเชื้อโควิด ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.เมือง</p>		<p>- กลุ่มงาน พนย.</p>
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>ประธาน</p> <p>- ขอให้อำเภอเมือง พยัคฆภูมิพิสัย และเขียงยืน ติดตาม Home quarantine จนครบ ๑๔ วัน</p> <p>- การติดตามประชาชนที่มาจากประเทศเขตติดโรคอันตราย, ประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องและประชาชน กทม./ปริมณฑล ให้ คีย์ผ่าน google drive ทุกวัน</p> <p>- อำเภอได้ส่งคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่กรณีโรคโควิด-๑๙ ทุกอำเภอ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ครบทุกอำเภอแล้ว</p> <p>- ได้ดำเนินการอัปเดต CPG การรักษา การกำหนดแผนรองรับ เรื่องให้ รพ.มหาสารคาม ให้ Cohort ward ๓๐ case ต้องสามารถเพิ่มศักยภาพรับ case ที่ใส่ tube ให้ได้ ๓๐ tube</p> <p>- ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้ทำหนังสือถึงท่านอธิการบดี มมส. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- รพ.สุทธาเวช ได้แจ้งให้ใช้ห้องจาก รพ.สุทธาเวช อีก ๑๐ กว่าห้อง สำหรับทำเป็น ward ของกลุ่ม moderate case</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- แจ้ง MCATT ทุกอำเภอต้องออกเยี่ยมและประเมินผู้ที่ถูก Home quarantine ต้องระมัดระวังในการออกเยี่ยมด้วยทุกครั้ง</p> <p>- ทีม JIT มีการเพิ่มกำลังคนทำให้มีคุณภาพของการสอบสวนดีมาก และขอชื่นชมทีมอำเภอพัคฆภูมิพิสัย มีความพร้อมในการสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงสูงดีมาก ตอบสนองดีมาก ถ้ากรณีผลเป็นบวกก็สามารถสอบสวนโรคต่อได้เลย เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกอำเภอได้ปฏิบัติตาม</p> <p>นายวัฒนะ ศรีวัฒนา กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information)</p> <p>- ขณะนี้ได้รูปมาครบหมดแล้ว สัปดาห์หน้าจะดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ปัจจุบันมีข่าวลือพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก อยากให้ Risk com. ระดับอำเภอเข้าใจนิยามผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (เข้าเกณฑ์ PUI) ต้องแยกให้ถูกต้อง</p> <p>ประธาน</p> <p>- Work at home มี ๒ กลุ่มงานที่ดำเนินการส่งมาให้อนุมัติแล้ว ขอให้กลุ่มงานอื่นๆ ดำเนินการด้วย</p> <p>- social distancing ขอให้ทำทุกที่ในห้องทำงาน การรับประทานอาหารต้องนั่งห่างกัน</p> <p>- สำหรับโรงพยาบาลแค่ ๒ มาตรการข้างต้นคงไม่เพียงพอ ตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลที่ทำ Work at home โดยให้อยู่เป็นชุดๆ ละ ๑๕ วัน และทำอย่างไรจะลดความเสี่ยงที่โรงพยาบาลไม่ให้บุคลากรติดเชื้อจากผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ถูกปิดตงเช่นโรงพยาบาลที่เป็นข่าวทางภาคใต้</p> <p>- การประมาณค่าใช้จ่ายของ สสจ. เพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดแบบจ่ายขาด</p>	<p>๙. ทุกกลุ่มงานใน สสจ. และทุกหน่วยทั้งโรงพยาบาล และ สสอ. ต้องทำ Work at home และ social distancing (*เน้นย้ำ) ทุกหน่วยจะต้องออกมาตรการให้ชัดเจน และแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)</p> <p>๑๐. ให้จัดทำเวทีแลงเปลี่ยน โดยปรึกษากัรับรอง ผอ.รพ.มหาสารคาม ให้พิจารณาเรื่องมาตรการจัดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โดยมีมาตรการภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)</p> <p>๑๑. ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนมาที่ สสจ. อำเภอละ ๓๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>- สสจ.ทุกกลุ่มงาน</p> <p>- สสจ./รพ.ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มงานพร.</p> <p>- กลุ่มงานประกันฯ/กลุ่มงานบริหารฯ</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ การติดตามข้อสั่งการของแต่ละกองภารกิจ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- มี case ดำเนินการสอบสวนโรค เป็น PUI มีหลายหลายอาชีพ ได้แก่ หมอหวัด คนขายลอตเตอรี่ ผู้ที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ๓ อำเภอ ได้แก่ บรบือ พยัคฆภูมิสัย และกันทรวิชัย ซึ่งยังรอผลแลป ที่จะแจ้งในเร็วๆ นี้ ในปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม มี PUI จำนวน ๕๕ ราย ได้ผลมาแล้ว ๕๐ ราย ไม่พบสารพันธุกรรมเหลือผลอีก ๕ รายที่ต้องเฝ้าระวัง</p> <p>- กลุ่มภารกิจช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจ (MCATT)</p> <p>นางเอมอร สุทธิสา</p> <p>- รวบรวมรายงานภาพรวมของอำเภอ ตอนนี้ไม่มีรายงานเข้ามา ๖ อำเภอ จำนวน ๘๖ ราย</p> <p>- มี ๑ case ที่ต้องเฝ้าระวังที่ รพ.สุทธาเวช ซึ่งได้ consult กับ ทีม MCATT ของ รพ.สุทธาเวช เพื่อประสานงาน ปัจจุบันสามารถกลับไปอยู่บ้านได้แล้ว</p> <p>- กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case management)</p> <p>นางพชรวรรณ คุณกุลรัตน์</p> <p>- การใช้หอพักนักศึกษาของ มมส. สามารถจัดเป็น Cohort ward รับ mild case ที่อาการไม่รุนแรง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการได้ แต่ต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากสถานที่เป็นลักษณะเปิด โดยสามารถจัดได้ ๑ เตียงต่อ ๑ ห้อง มีห้องน้ำรวม รองรับได้ ๗๐ คน (๑ อาคาร รองรับได้ ๓๕ ห้อง) โดยมี รพ.สุทธาเวช สนับสนุนการอำนวยความสะดวก</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)</p> <p>นายประวัตติ แปลงมาลย์</p> <p>- ขอให้มีการทำความสะอาดห้องทำงาน และบริเวณภายในสำนักงาน โดยทางสสจ.มหาสารคาม ได้ดำเนินการแล้ว และขอให้อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการดังกล่าว แล้วส่งรูปรายงานทางไลน์ เพื่อให้ สสจ. รับทราบ</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจ HR</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistic) นายบุญถม ปาปะแพ</p> <p>- Surgical mask ให้เจ้าหน้าที่ สสจ. รับได้ทุกวันทีกลุ่มงาน คบส.</p> <p>- สัปดาห์หน้าโรงงานที่ อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะส่งแอลกอฮอล์ ๙๕% มาให้ สสจ.มหาสารคาม แต่ Glycerin ที่ใช้ทำแอลกอฮอล์เจลนั้นค่อนข้างหายาก</p>	<p>- ให้ทุกอำเภอทำความสะอาดแต่ไม่ต้องส่งรายงานให้ทางจังหวัดเพื่อลดภาระทางอำเภอ แต่หากมีเวลาก็สามารถส่งได้</p> <p>๑๒. มอบท่านรองบุญถม ปาปะแพ จัดหาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ได้ภายใน ๑ เดือนแล้วกระจายให้ครอบคลุมไปยังทุกอำเภอ</p>	<p>- กลุ่มงาน สวส.</p> <p>- รองบุญถม ปาปะแพ</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ประธาน</p> <p>- หากไม่มีแอลกอฮอล์เจล ให้ใช้แอลกอฮอล์น้ำใสในขวดสเปย์ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ สามารถใช้ทำความสะอาดโต๊ะทำงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วย</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) -ไม่มี-</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) -ไม่มี-</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ประธาน</p> <p>- มีบางพื้นที่ยัง complain เรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ให้การปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารอำเภอ สํารวจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ขาดแคลนจริงหรือไม่ และให้ดำเนินการจัดหาให้ แต่จากเดิมเคยใช้มาก ต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใช้ให้จำกัดมากขึ้น ขอให้ CUP สนับสนุนและสร้างความเข้าใจ</p> <p>นายสมัย ทองพูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดูน</p> <p>- พรอหวัดใช้ มีไม่เพียงพอ ในการลงปฏิบัติงานที่ดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกภายในจังหวัด รวมทั้ง อสม.ลงพื้นที่ ในการคัดกรองต้องใช้หน้ากากผ้า หรือ Surgical Mask</p> <p>นายสมพงษ์ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแกด้า</p> <p>- ได้หาซื้อพรอหวัดใช้ระบบดิจิทัล ไม่ได้ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด CUP แกด้า จึงบริหารจัดการให้เทอร์โมแสกน รพ.สต. แห่งละ ๑ อัน โดยหมุนเวียนกันใช้ไปก่อน</p> <p>ประธาน</p> <p>- เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ CUP แกด้า</p> <p>นายปราโมทย์ หามาลา สาธารณสุขอำเภอเมือง</p> <p>- หากเกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้น ทางท้องถิ่นขอความคิดเห็นว่าท้องถิ่นควรจะเตรียมอะไรไว้ได้บ้าง</p> <p>ประธาน</p> <p>ในกรณี Home isolation ต้องจัดเตรียมปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค (พรอท, Surgical mask, แอลกอฮอล์เจล) ที่อยู่อาศัย (หากจำเป็นทางท้องถิ่นอาจเหมารีสอร์ท ๑ แห่ง เพื่อจัดทำ Home isolation) ซึ่งในปัจจุบันขอให้ทำบริเวณพื้นที่ให้สะอาด เก็บขยะไปบำบัดให้ถูกต้องเหมาะสมเพียงพอแล้วในตอนนี้</p> <p>นายวัฒนะ ศรีวัฒนา (กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information))</p> <p>- ได้สอบถามผู้บริหาร สปสช. พบว่า เงินประเภทที่ ๕ ของ อปท. สามารถนำมาบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติได้ ซึ่งอยากให้ลองพิจารณา</p>	<p>๑๓. ขอให้ CUP จัดซื้อพรอท สนับสนุนให้ทุก รพ.สต.</p> <p>๑๔. มอบ กลุ่มงาน พร.จัดทำเกณฑ์ในการใช้ Mask สืบค้นการใช้หน้ากากชนิดต่างๆ จากกรมควบคุมโรค</p>	<p>- CUP ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มงานพร.</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ในการช่วยทำ Home Quarantine</p> <p>นายยงยุทธ คำอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม</p> <p>- ขอสอบถามเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ GC ต้องมีการดำเนินงานเหมือนเดิมหรือไม่ 2. กองทุน Long term Care สามารถนำเงินมาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันจำเป็นได้หรือไม่ <p>ประธาน</p> <p>ให้กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการสอบถามจากทางกรมอนามัยเพื่อความเข้าใจตรงกันโดยจะติดตามในการประชุมครั้งต่อไป ส่วนข้อ 2 ขอให้ท่านดำเนินการขออนุมัติกองทุนแบบไหนให้ใช้แบบนั้น</p> <p>นางทิพยาภา ดาหาร โรงพยาบาลโกสุมพิสัย</p> <p>- การปฏิบัติงานที่ด่าน มีปัญหาเรื่อง wifi ในการ scan QR Code</p> <p>ประธาน</p> <p>- หากไม่สามารถ scan QR Code ได้ให้เปลี่ยนมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม แล้วเก็บมาคีย์ใน google drive</p> <p>- หากมีผู้บริจาคหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ใช้สำหรับการป้องกันควบคุมโรค COVID-๑๙ ให้ สสจ.มหาสารคาม อยากรับความต้องการของพื้นที่ว่าต้องการสนับสนุนอะไรบ้าง ให้เสนอความต้องการในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>๑๕. มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสอบถามทางกรมอนามัยเพื่อชี้แจงต่อไป</p> <p>๑๖. มอบกลุ่มบริหารฯติดต่อขอสนับสนุนฟรี wifi จาก TOT โดยทำหนังสือถึง ผวจ. ให้ ผวจ.สั่งการ ติดตั้งในด้านหลัก ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย เชียงยืน พยัคฆภูมิพิสัย กุดรัง และเมือง ส่วนทางรองอื่นๆ ดำเนินการในรอบต่อไป</p>	<p>- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>- กลุ่มบริหารทั่วไป</p>
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>- ไม่มี -</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวิจิตตา อิ่มสำอางค์)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)